

TRƯỜNG « PHẬT-HỌC »

XUẤT BẢN NGÀY THỨ BA

Giá báo: "Lục-Tinh Tân-Vân"

Giá riêng: Trường "Phật-Học"

Một năm... 42\$00 — Sáu tháng... 6\$50 — Mỗi số... 0\$04

Một năm... 2\$50 — Sáu tháng... 1\$30 — Mỗi số... 0\$04

Mua chung Lục-Tinh Tân-Vân và Phụ-trương Phật-Học — Một năm... 44\$00 — Sáu tháng... 7\$50

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc

Sáng lập năm 1927

Hội quán: 54-56, đường Pellierin, Saigon

R. C. Saigona n° 64

Đại thếp:

CREDITANA-SAIGON

Công-ty nhận tiền TIẾT KIỆM của bá tánh, tiền gửi sinh lời 3 ly rưỡi mỗi năm, rớt bằng tiền mặt lãi và nhập về vốn mà sinh lời nữa. Tiền này muốn rút ra chẳng lẽ cũng được.

Công-ty cho vay thì chứng về Quốc-trái Pháp-Pháp, về Quốc-trái Credit National và những phiếu nào mà Chính-phủ Đại-Pháp hay là Đông-Pháp phát hành hay là chấp-bao chứng.

Công-ty cũng nhận lãnh giữ cho bạn hàng và lãnh tiền lời những về quốc-trái và nhận số những phiếu nào có dự hoặc số hàng tháng hay là hàng năm.

Hội-hội có mua bán Pháp-hợp thì-kiểm tốt đẹp bằng số mà kén, để cho bá tánh mượn dùng. Xu qui vị hãy đến hội-quán hay là viết thư mà hỏi các thức mượn hay Tái-hiệp ấy.

(Vợ công chuyên khác, xin hỏi thăm bản HAI)

Tên chỉ của hội-hội: LÂM VÊ VÀNG CHO XỨ SỞ MINH

BÀN TRỊ SỰ DANH DỰ VÀ CỔ VẤN:

Chủ tịch hội trưởng: BÙNH ĐÌNH-KHIÊM, (vay ngà 46 từ (c).

Phó hội trưởng: M. TRẦN-TRINH-TRẠCH, *
Đã-ông Hội-nghị-lưu, nghiệp-chủ, Bưởi.

(Được bầu cử chức vụ này 24 trong 24 phiếu)

Hội viên: Dr BIALLE de LANGIBAUDIÈRE, *
Xã Mỹ, Saigon.

M Denis LÉ-PHÁT-AN, nghiệp-chủ, Thủ Đức.

M LƯU-VĂN-LANG, *
Quan lý sự, Saigon.

Dr NGUYỄN-VĂN-THINE, Saigon.

Dr TRẦN-VĂN-ĐỒN, Saigon.

M TRẦN-NHƯ-LÂN, Saigon.

M TRỊ-VỆ-BÌNH-THẢO, Trưng sự, Saigon.

M NGUYỄN-THANH-LIỆM, Saigon.

Đại thếp nói:

SAIGON — 748

BÀN TRỊ SỰ VÀ QUẢN-LÝ

Chủ tịch hội trưởng: M. TRƯƠNG TÂN-VY, *
Đ. C. xã-huân hân, Châodré.

Quản lý hành sự: M. NGUYỄN-VĂN-VÂN, nghiệp-chủ, Saigon.

Hội viên: M. SUI QUANG-CHI, Lương ở bôn quê, Châolon.

M NGUYỄN-VĂN-ĐẾN, Báo chí sự, Saigon.

M B. NG. TRUNG VINH, nghiệp-chủ, Saigon.

M. Alexis THÁI V. LÂN, sĩ sự, Saigon.

Tổng-ly: M. Paul LÊ VĂN-CÔNG.

Kiểu-dân Nam ở Lào

xin quan Toàn-quyền bãi tờ nghị-định ngày 31 Mai 1935 của quan Khâm-sứ

Tờ nghị-định ấy bắt buộc người Nam kiều-cư ở Ai-lao; hải đười quyền cai trị của quan Lào?

Ai-lao. — Từ xưa đến nay, người Nam mình kiều cư ở Lào hết thảy mọi việc đều được giao thiệp thẳng với Chính-phủ Pháp, làm như vậy có việc gì cũng được. Muốn cho công việc được trôi chảy hơn, ở những tỉnh mà người mình ở đó có đức độ có tập thể Hội-đồng kỳ-mục để giúp việc cho ông Bang-trưởng Hội-đồng kỳ-mục gồm có các bác lão thành, lịch duyệt và được nhiều người tín cần, đứng đầu Hội-đồng có ông Bang-trưởng cũng do dân tín-cần và được Chính-phủ thừa nhận. Xem như vậy, các công việc giao thiệp giữa kiều-dân Nam với Chính-phủ, nhờ có Hội-đồng kỳ-mục giúp việc đều được chu đáo. Từ Ban-trưởng cho đến các kỳ-mục làm việc rất sốt sắng, họ không hề quên công lao khó nhọc, ai nài chỉ lo sao giúp được việc cho Chính-phủ chứ không hề có lương bổng gì cả.

Nay theo tờ nghị-định của Khâm-sứ Ai-lao ký ngày 31 Mai 1935, Hội-đồng kỳ-mục tuy không bị Chính-phủ bãi mà họ cũng phải tan. Nay kiều-cư ở đây phải ở dưới quyền quan Lào cai trị!!! Cách thành lập trong làng Annam sẽ phải lập theo đúng như ở Lào! Các Ban-trưởng sẽ đổi làm Tổng-trưởng tức như Tasseng của Lào, dưới ông Tổng-trưởng có hương trưởng (Na-ban) trưởng (Kromakane) và thơ ky (Samien) giúp việc. Từ ông Tổng-trưởng trở xuống đều do ông Châu Mương đến làng Annam kén chọn lựa rồi trình quan tỉnh duyệt. Ông Châu Mương (quan Phủ) xưa nay có đặt chơn vào làng Annam bao giờ, ông ta kén lấy người giúp việc cho ông chắc là dùng làm! May ông đã được cái vinh dự ông Châu Mương kén chọn, hằng năm phải lo hầu-thứ của kiều-dân Nam, đến phố công Chầu-mương không phải ở phố tháng Khô-bạc nhà nước như trước kia. Ngoài việc thuế khóa, mọi khi ông Châu-mương có hỏi han đến gì về người Nam thì ông Tổng-trưởng phải trả lời.

Hôm mới đây, quan Công sứ Luang-Prabang (Commissaire du gouvernement) đã

chơi đờ Hội-đồng kỳ-mục cứ lên nói cho biết việc thì hành lý nghị-định mới Hội-đồng này không ưng thuận việc thay đổi và ngỡ ý không muốn dưới quyền quan Lào. Nếu Chính-phủ không để Hội-đồng kỳ-mục như cũ thì Hội-đồng này xin già, lán, không ai nhận ra làm việc dưới quyền quản-trị của quan Lào.

Đem thì hành tờ nghị-định đó, Chầu-phủ đã gây long công-phần cho hết thảy người Nam kiều-cư ở Lào, từ ngày ban bố tờ nghị-định ấy ra không một ai là không ban tán đến. Họ rất lấy làm lo ngại. Thiết tưởng người xưa làm giá trị của kiều-dân Nam ra, tờ nghị-định của ông Khâm-sứ là không có lợi ích gì cho chính sách cai trị của Chính-phủ. Tại rằng trình độ dân Lào cao hơn dân Nam! Song lẽ, chúng tôi xin ra chưa thấy người Lào hơn chúng tôi ở chỗ nào? Nay Chính-phủ bắt buộc chúng tôi phải ở dưới quyền họ, thật là một sự không chính đáng và hơn nữa chúng tôi coi đó là một việc bất công.

Nói chuyện ngày nay ta cũng nên nhắc lại chuyện xưa lúc Chính-phủ Pháp mới chinh phục Lào, khi đó hãy còn là một giải rừng hoang, núi thẳm, dân ở rải rác trong các thung lũng bé nhỏ.

Trong hồi mà người ta mới đến xứ Ai-lao như nói đến một nơi hiểm địa, Chính-phủ Pháp hết sức giúp đỡ cho người Nam sang Lào để khai khẩn. Chính phủ mới lên người sang để khai phá rừng hoang làm đường, bắt cầu, xây công, dựng các đồn binh và khởi sự lập thành phủ. Những người Nam hồi đó đã cùng người Pháp trải bao nỗi lao khổ mà người Pháp cũng hết lòng trong giúp đỡ, ra sức đào tạo mà người đótanh người hữu dụng giúp Chính-phủ trong việc cai trị. Từ công việc trong các công sự cho đến các công-công kiến thiết đều do người Nam cả. Nếu ngày nay đi dọc xứ Lào, ta thấy thì thành lập lên, đường phố thành thang, sạch sẽ, các công-sở ỹ nghệ, do chính phủ lo nhờ ở công trình người Nam giúp đỡ người Pháp để gây nên đó sao? Từ các viên-chức làm

Lời cho hay

Tôi lấy làm hân hạnh mà đề cho ông hay theo lời nghị-định của Đức Giám-Quốc ngày 11 Octobre 1935 đã cử tôi lên làm Quan Chưởng-Khế tại Saigon thế cho Quan Chưởng-Khế Mathieu và tôi đã thế lãnh việc tại tòa Thám Án Saigon ngày 27 Décembre 1935.

A. DETAY,
Tân-ly hội — Cựu-nhân đứ-chương, Cựu-phủ Chưởng-Khế của ông Colletet tại Paris Cựu-Chưởng-Khế tại Phnompenh Cựu-quan tòa Thám-Án Saigon. Phóng-văn đứ-tại đường Tabard số 15 nhà cũ của ông Dussouy và bên 2 Janvier tới số mở cửa

TRONG TÁN HỒY
mới, lo thuốc DIPLORYL chữa khỏi BỆNH LẠO, không đau, không mệt, không phải kiêng khem, không phải rửa tay rồi thôi. Nhân được 55 quan, số sin gói thuốc, không mất công.
LÉZINCINI Et Co., 67, rue de la Victoire - PARIS hay các hàng bán thuốc Tây Sách-biểu, không mất công

trong cách công-sở cho đến các thí-thuận địa là người Nam mình cả. Tuy gần đây trong hay số Nhà-nước như Tòa-án hay số Y-tế đã thấy có người Lào xen với người Nam, song đó chỉ là một số ít, còn về mặt công-nghệ, công nghệ người Nam mình, công nghệ khác ta chưa thấy ở công nghệ Lào. Nói để đề là ra là người Nam mình đi cư sang đây giúp đỡ Chầu-phủ trong việc cai trị xứ Lào không phải là nhờ, đó là chưa nói đến các công-công việc mà mang về mặt nhân-công để cho đất Lào được có giá trị.

Vi đường giao-lộ thông chừa được tiện lợi nên mới có một phần ít người sang làm ăn ở đây, trong bước đầu công-công mang của người Nam đang ở thời kỳ tiến-hành mạnh mẽ thì gặp ngay cái trở lực rất ngặt là tờ nghị-định ngày 31 Mai 1935.

Người ta nói Chính-phủ muốn hạn chế sự di-cư của người Nam sang Lào, nếu thật vậy thì hàng triệu người Nam Chầu-phủ đã chẳng bỏ ra bao nhiêu tiền để mở đường giao-thông cho hai xứ. Và lại, Chính-phủ cũng không thiếu gì phương pháp ngăn-cản sự di-dân mà lại phải dùng tờ nghị-định ngày 31 Mai. Ở xứ này xưa có lệ, nếu người ngoại-quốc cư ở xứ Lào, bắt cứ là thuộc quyền bảo-hộ Pháp hay không, mỗi khi trái luật, xét ra là tội nặng, đều phải trục xuất. Một luật đó cũng đã khuyến ngoại-quốc đi thi hành công-mệnh lệnh của Chính-phủ, nếu muốn ở đây làm ăn. — N. B.

MỘT NGƯỜI NAM Ở LÀO

Càng Qui nê-đồng-bào

Cả năm chỉ em chúng tôi thiết nghĩ một xứ rộng lớn như xứ Nam-ly ta một năm sản xuất không biết bao nhiêu vật thực và đồ mỹ nghệ có nơi sự chế tạo hay khác của chỉ em Phụ-Nê nước nhà.

Nhưng mỗi năm, từ mấy cuộc hội chợ ra, người ngoại-quốc, muốn cần dùng mỹ đồ, không biết đâu mà mua. Đây là một điều khuyết điểm mà chúng không để. Vì vậy nên chúng tôi hiệp nhau chia lo về việc sắp đặt nhà để trưng bày Nữ-Công và Hội-Hoà như: bánh, mứt, măm, Gốm các thứ mà của người An-nam, tiện về hợp về chài, Công-công của chúng tôi sắp làm đây là mong họ khách ghé thăm soi đi.

Thư nhất. — Giáp chảnh nghiệp cho những phụ-nê chuyên môn nghệ ban trải làm k-sanh-nhật, giúp công nhân con trong khi khuôn bánh; sau nữa tiện cho người có việc biết chỗ mua, khỏi phải hỏi các công-tiền. Từ nay. — Lâm cho một Quốc-không còn chế ta là để, vì đó sự ta về lại quan trọng, ta không trong dịp này để đem tiền làm lợi sự nước nhà, phải chịu giá mà không bán, măm măm v... Xin gửi kều đến cho bà hát viết Lưu-vân-Lang, N. 94, rue Chasseloup-Laubat xem thư, như các công-sở có thể bán được tiền để lâu, thì viết thư bản tình về sự gọi chúng tôi bản giới hạn là bán được, hoặc giúp một vài chúng tôi sẽ thường lượng về hơn.

Mong đồng bào chịu ơn.
Mmes Lưu-vân-Lang, Trinh-dinh-Thảo, Nguyễn-hào-Ca, Cao-thị-Chương.

DÂY BÀNG

Cho các Viên-Quan

Bản-hiệu có tiếp đáng bên Pháp mới gọi sang các thứ dây bằg (cable) cho viên-quan như Đốc-phá, Phó, Huyện, Các-đang bang-chính, bang-thủ, bang-bà, Hội-đồng địa-phạt và Ban-biên Phó-thống. Vì một thứ có vài ba cái mà thôi nên Bản-hiệu xin các qui nghĩ nào có cần dùng thì viết thư liền cho Bản-hiệu mà nói giá, Bản-hiệu sẽ hỏi làm cho qui nghĩ biết. Nếu cần trả Bản-hiệu bản bằng thư phải đợc cả năm bằng thư đến Ban Pháp mới có gửi qua được.
Xin qui nghĩ sự.
Imprimerie de l'Union, NGUYỄN-VĂN-CỬA 57, rue Tivon Moscard SAIGON

Kính cáo công qui vị thân chủ:

Gần đây các bạn tôi cho hay rằng: Lúc trước tôi về nhà, thường vào mặt tại phòng khám bệnh của tôi, nên nhiều người tưởng lầm rằng tôi đi lính hay là đi Tây rồi, làm cho máy y và xa nghĩ có không chắc mà đến.

Vậy nên tôi có máy lời kính cáo công qui vị hay rằng hiện nay tôi vẫn chuyên lo khám bệnh tại nhà thường riêng của tôi (N° 1 Rue Trần-thành-Cần) tôi nên sang lại phòng dưỡng bệnh và phòng sanh, đủ hết các thứ cần dùng cho người bệnh nằm phòng sanh, đủ hết các thứ cần dùng cho người bệnh nằm phòng sanh số khám khoát đã vệ sinh.

Và tôi mở thêm phòng riêng để trị bệnh con mắt tại số 17 do ông LƯƠNG-V. LÊ-VAN HOẠCH cai quản.

ĐỒNG-NGOC DIỆU, 1, Rue Trần-thành-Cần (Châolon) Khám bệnh bệnh-phòng
L. R. R. TRẦN-THÀNH-CẦN, Chuyên trị con mắt

TẠI LONGXUYEN-VILLE

PHÒNG KHÁM BÍNH

Của Y-Khoa Tân-sĩ Hồ-kim-Ngọc đã mở tại Châu-thành Longxuyen nơi nhà M. Nguyễn-công-Hầu, gần Công-sở Quân-đông, làng Mỹ-phước.

Hội chợ ở bài lao

Hội chợ Phướ-thiến, và Co lao mới long-trong tại vườn Trường Saigon từ 4 đến 8 Janvier 1936. Có nhiều cuộc vui là hơn các kỳ hội chợ rồi và có số Tombola. 1 cái xe Citroen mới 1886, 11 máy lư, 7 chiếc ngòi, giá 3 100000 1 bộ xe đạp kim loại - Au Bôche-ron - 1 cái máy viết. 1 cái máy may. 20 cái xe máy. và nhiều món đồ đồng giá. Các đồ có ở phố 20 mà vừa đẹp làm trước về đẹp trong cuộc số. 1 cái tiền có 0p50 mà vừa đẹp 0p10 có vẻ đẹp và xem nhiều đồ là của xưa nay hội chợ nào cũng chưa có. 1 cái tiền có Tombola..... 0p20 1 cái tiền có Tombola..... 0p20 Bà con nào đến xem cho đồng trước mua vui, sau làm nghĩa. Hội chợ này có trên 300 gian hàng, mới có tám ngày mà gần phân nửa gian hàng đã cho mượn rồi. Các vị thường ghé vào mua có gian hàng đứng bán hàng và làm quảng cáo xin mua mua đến hết mượn kéo dài.

Hàng đồ gian hàng hội chợ có ở tại Perronnelle Saigon, N. 73 đường d'Espagne near Salle des Ventes. tại khốan trong Cây Mai số 80, tại Ban-Quang Đổng. Phan từ chức gồm có Tây, Nam Huê-Kiêu đồng lập hiệp sẽ lo làm việc tốt nhất, sẽ tiến bộ được số đồ cho các công-sở nước Thập ở Namk.

Nghề trồng trọt

(Tiếp theo trường nhật)

hải được. Trộn kỹ người ta làm
lên Trộn Trộn. Trộn kỹ là trộn
lên của đất trộn với phân bón
để lấy 5 phân tỷ lệ phân bón là 10
— Trộn kỹ bằng tay sao? —
— Trộn kỹ bằng tay người ta trộn
— Một cân là bao nhiêu trọt?
Bao nhiêu cân (kilo).
— Chồng hàng và tỷ lệ đất bị
khác nhau không phải nhất định
mọi cân là bao nhiêu cân. Ở tỷ
Hố-môn này như thế khác nhau
chồng đất tỷ lệ đất trộn là 10
kilo, rồi một trọt đất lại với cát
có tỷ lệ 10 là 10 kilo, còn cân
thì trộn lại thì khác hơn nữa có
có một cân 10 kilo, có một cân
kilo và 80 kilo, một cân nữa có
tỷ lệ 10, theo cân này thì khác
khác nhau mà thì không thì
màu được vì không có nhất định
mọi cân bao nhiêu thì mình phải
biết. Cho một cân mình phải biết
chính mình rồi đầu mua phải biết
người bán trước mặt một cân này
chính mình rồi đầu mua phải biết
chính mình rồi đầu mua phải biết

Một thường thường thì bán cho
hàng mua ở trên trên trên thì
mỗi cân 10 cân. Tỷ lệ 10 0.50
tỷ 0.50. Trộn. Tỷ lệ này thì
0.50 tỷ 1.00 của trên. Tỷ lệ
tỷ 1.00 tỷ 1.50. Không phải
giả là giả như vậy đâu, mình
phải tự tay mình trộn vào bên.
Cả hai trộn vào thì có thể bán
Tỷ lệ 1 p. 50, 2 mét cân được
màu. Như vậy là bán cho nhà
trường chúng tôi trong lần bán
được một cân 10, 15 ngày rồi
— Là một tỷ lệ người bán nói
Tỷ lệ Trộn. Tỷ lệ này sao?
— Trộn Tỷ lệ này là trộn và
là trộn một cân, một cân là
lên được hai phần cân thì trộn
nhé là hơn và vàng hơn là trộn.
Tỷ lệ này trộn vào bên trộn
bên. Cho một cân trộn một cân
là trộn và vàng hơn trộn
cả hai là trộn. Tỷ lệ này bán
hàng đem xuống Saigon-Cholon
bên mua tỷ lệ 10 là 10, có thể
đấy ở chợ Saigon rồi.

Đã gà! Đã gà!

Tại Hội Chợ Cờ Bài Lao,
đầu tháng tới đây, ngoài các
cược với cờ bài, ngoài các
môn cuộc đã có rất kỳ thú
học tập.

Cả chục, cả chục trong
cờ. Mỗi ngày khởi sự cấp độ
tới tám giờ sáng, đã rút đến
sáu giờ chiều.

Vật trong tay Cháu, những
cả một chục cờ và xì, đến
lên Hội Chợ trước thì đã
mình lại tiếng, sau giúp vài
lần nghĩa.

Chỉ lập ra hai trường già
giao cho ông Hội đồng Ng-
đến Hội đồng chỉ trường-
Cộng cụ cấp độ rất có cấp
làng là chính.

Chỉ gà và người họ trước
vợ chồng khời phải từ nước,
nhưng phải đáng tên ở Hội
đồng, số 78 - Đường Espa-
gna trước ngày khai mạc.

Có đầu này cũng nên cho
các chủ cờ huy động trong
lòng, là lần này hội đã có
chợ phép của Chánh phủ
cho lập trường già đang hoàn
trì, chứ không phải như
lời đồn.

Nếu có được thì Hội ở
Tây-ách nhậm.

Đợt dịp vụ, một cuộc chơi
cờ có. Vày trong chủ cờ
chính mình rồi đầu mua phải
biết.

Những người một điều hãy
trụ đến cho đ.ong.

Khách nơi đâu biết

Trà

KIM-CUC

Kỳ-đường

điều đặc, mỗi
đêm với một
táo hươu

PHÂN-CHUYÊN

ở ngon chôn-ôn

số 75



Khí qui khách mua Trà Tàu mới xin nhìn kỹ hiệu
Nghi-Bôi-Nhâm có nhân xát.

Avis de Décès

Mme Vve Tran-van-Quo
à Bienhoa.

Mme et M. Ho-van-Hanh,
Employé à la Banque de l'In-
do-chine à Saigon.

Mme et M. Phan-van-Tu,
Secrétaire principal du Gou-
vernement de la Cochinchine
à Bienhoa.

Mlle Tr-thi Phá, à Bienhoa

Mme et M. Tran-van-Thông,
Tông-Đốc de Nam-Dinh (Ton-
kin).

Mme Vve Huyền-Lưu, à
Binh Trưóc.

Mme Vve Tran-van-Ngọc,
à Bienhoa.

Mme et M. Tran-van-Lai,
Propriétaire à Binh-Trưóc.

Mme Tran-thi-Nhiệm, Pro-
tétaire à Bienhoa.

Ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Trần-van-Quô

Tri-phủ du Gouvernement de
la Cochinchine est retiré,
leur mari, père, beau-père,
frère et beau frère, décédé le
4 Janvier 1936, à 23 heures
dans sa 85e année.

Les obsèques auront lieu le
12 Janvier 1936, à 4 heures
du matin.

On se réunira en la maison
mortuaire à Bien-hoa-ville.

Bien-hoa xin trân trọng đốit
thủ đốit phàn-và cúng tang-quan,
chủ chầu cho hương-hồn quan Phá
sớm được an vui nơi miền cực-lạc.

Lên lịch làng

(Tiếp theo trường nhật)

thành. Theo lịch của Tây-lý họ
Kính lý về việc thục quân.

Long đình thứ ba để các
giao cho ông Hội đồng Ng-
đến Hội đồng chỉ trường-
Cộng cụ cấp độ rất có cấp
làng là chính.

Sau các ban long đình, đến ban
lịch xã có 89 người lịch dân,
Trần Văn. — Về dân — học và
thần chí. Theo ban lịch xã có
các bộ phận, sau phân — họ
phê-và hai việc thục quan.
Hai ban lịch xã, có lịch thần-bình
bà bộ có bộ phận các việc
phụng thờ, văn tế, phụng thờ,
đền lễ v. v. .

Sau ban lịch xã, đến ban đại
đội, có 313 người phụng thờ,
các người phụng thờ, văn tế,
đền lễ v. v. .

Ban đại đội, đến ban đại
đội, có 313 người phụng thờ,
các người phụng thờ, văn tế,
đền lễ v. v. .

Ban đại đội, đến ban đại
đội, có 313 người phụng thờ,
các người phụng thờ, văn tế,
đền lễ v. v. .

Coi chừng kẻo mất tay gian hùng

Ma mưu mẹo lắm này, nên ai
không biết hiểu thì thì-thiên-Đương
Chuyên, là một nhà thục có tinh
đam lý trí có tài năng.

Mme et M. Phan-van-Tu,
Secrétaire principal du Gou-
vernement de la Cochinchine
à Bienhoa.

Mlle Tr-thi Phá, à Bienhoa

Mme et M. Tran-van-Thông,
Tông-Đốc de Nam-Dinh (Ton-
kin).

Mme Vve Huyền-Lưu, à
Binh Trưóc.

Mme Vve Tran-van-Ngọc,
à Bienhoa.

Mme et M. Tran-van-Lai,
Propriétaire à Binh-Trưóc.

Mme Tran-thi-Nhiệm, Pro-
tétaire à Bienhoa.

Ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Tin vắn

Trước là Sinh-trị thì đã
sự trong châu thành Nam định
Truyền bá lên các xã và họ
bấy giờ còn chưa có tên họ
luyện trận không lộn đờn mớ,
thoạt sau một bữa qua kều em-
m.

Hiện nay ông thì-thiên-Đương
đang trình bày về việc, ông đang
mang người về. Cho nên các
trung thiên họ ông đang đi đến
trung thiên, hoặc đem theo mình
mà phòng hộ lý thục.

Không là giả đùm, ông đi lý lý,
đấy vậy một lần giả đùm cho
sợ ma sợ quỷ người ma. Ông
những ông thì-thiên-Đương
Đường lý ra trước thì-thiên-Đương
đang trình bày về việc, ông đang
mang người về. Cho nên các
trung thiên họ ông đang đi đến
trung thiên, hoặc đem theo mình
mà phòng hộ lý thục.

Cách trừ nạn mồi dâm

Chai nghiệm trị bọn dâm-ông tìm thú nguyệt hoa

Nước Nga Xô-viết mấy năm
nay về việc bắt trừ hạng già
mồi dâm thực đã có một cái
thành tựu rất tốt.

Vài năm trước người
chính "hạng già" đi về, họ
những ông thì-thiên-Đương
Đường lý ra trước thì-thiên-Đương
đang trình bày về việc, ông đang
mang người về. Cho nên các
trung thiên họ ông đang đi đến
trung thiên, hoặc đem theo mình
mà phòng hộ lý thục.

Cách trừ nạn mồi dâm

Chai nghiệm trị bọn dâm-ông tìm thú nguyệt hoa

Nước Nga Xô-viết mấy năm
nay về việc bắt trừ hạng già
mồi dâm thực đã có một cái
thành tựu rất tốt.

Vài năm trước người
chính "hạng già" đi về, họ
những ông thì-thiên-Đương
Đường lý ra trước thì-thiên-Đương
đang trình bày về việc, ông đang
mang người về. Cho nên các
trung thiên họ ông đang đi đến
trung thiên, hoặc đem theo mình
mà phòng hộ lý thục.

KẾT-QUẢ

Cuộc đua ngựa

Ngày chầu-nhật 5-1-1936

ĐỘ THỨ NHẤT	
Côn-Son	nhất 4200
Kim-0	nhì 1.10
Kim-0	nhì 1.40
ĐỘ THỨ NHỊ	
Max-Linder	nhất 3.20
Kim-giao-Tiền	nhì 3.30
Kim-Lý	ba 4.00
ĐỘ THỨ BA	
Ro-d'Atant	nhất 1640
ĐỘ THỨ TƯ (D. E.)	
Hồng-phá-Vân	nhất 5420
Miền	nhì 2.30
Kim-Tiền	ba 2.20
ĐỘ THỨ NĂM	
Cyrade	nhất 4560
Enli	nhì 1.20
Enclava	nhì 2.00
Loast	ba 3.50
ĐỘ THỨ SAU (D. E.)	
May-Flower	nhất 4410
Vang-Thành	nhì 1.50
Hyên-Pang	ba 1.30
ĐỘ THỨ BẢY	
Kim-Xanh	nhất 17500
Kim-Lang-Em	nhì 5.10
Kim-Lang-Em	nhì 2.30
Auh-Hang	ba 6.10
DOUBLE - EVENT	
Hồng-p-Vân	nhất 5-Flower 17540

Cuộc xô số Đông-Pháp lần này Nam-ky lại bán về có kết-quả mỹ-mãn hơn lần trước nữa.

Ngày xô số là 22 Janvier 1936, tại Saigon đây.

Nhớ mua trước kẻo hết, 60.000 đồng không phải ít.